



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# กรมอนามัยถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโดยแกนนำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชี (กรณีพื้นที่รอบบ่อขยะ จังหวัดร้อยเอ็ด)



วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ดำเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในระดับตำบลเพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายในพื้นที่ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคตามจุดเฝ้าระวังที่กำหนดร่วมกันแล้ว จึงถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโดยแกนนำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชี (กรณีพื้นที่รอบบ่อขยะ จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยให้พื้นที่ระดมสมองและนำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่ง ได้มติสรุปร่วมกัน ดังนี้

1. กลไกสำคัญในการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ คือ 1) การวางแผนดำเนินงานล่วงหน้า 2) การสนับสนุนจากผู้บริหาร 3) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และ 4) เครือข่ายแกนนำในชุมชนเข้มแข็ง ทั้ง 4 ปัจจัยความสำเร็จนี้ ทำให้ตำบลเหนือเมือง ตำบลยางใหญ่ สามารถดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภครอบบ่อขยะได้ โดยการประสานและแบ่งบทบาทดำเนินงานร่วมกันดังนี้

กลุ่มเครือข่าย	บทบาทหน้าที่
กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค
สสจ.ร้อยเอ็ด ทสจ.ร้อยเอ็ด	ประสานงานเครือข่ายทุกระดับทั้งส่วนกลางและในพื้นที่/สนับสนุนข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่/ ลงพื้นที่ดำเนินการและสนับสนุนการสาธิตเทคนิคการเก็บตัวอย่างฯ
อบต.เหนือเมือง อบต.ยางใหญ่ อบต.หนองแวง	กำหนดแผน/งบประมาณ/ดำเนินการร่วมกับเครือข่าย
สสอ.เมืองร้อยเอ็ด สสอ.จังหาร รพ.สต.บ้านนาสร้าง รพ.สต.เก็ดดหลั่น	ประสานอสม.และร่วมดำเนินงาน /วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลlab รายงานเวทีระดับอำเภอ
อสม./ผู้นำชุมชน ตำบลเหนือเมือง ตำบลยางใหญ่ ตำบลหนองแวง	แจ้งเจ้าของบ้านล่วงหน้าสนับสนุนและร่วมดำเนินงาน

2. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาฯ ตำบลหนองแวงไม่มีผลการดำเนินงาน เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจาก อบต. ในพื้นที่และได้เสนอแนะให้กรมอนามัยช่วยประสานงาน ซึ่งในปี 2563 มีแนวโน้มว่ากระทรวงมหาดไทยจะบังคับให้อบต. ทุกแห่งใช้ LPA เป็นแนวทางการดำเนินงานก็อาจจะทำให้อบต.หนองแวงเห็นความสำคัญและร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ อย่างไรก็ตามให้รพ.สต. และแกนนำชุมชนเตรียมความพร้อมร่วมดำเนินงาน

3. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 เครือข่ายทุกระดับลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ต่อเนื่อง โดย กรมอนามัย สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค ศูนย์อนามัย กำกับติดตาม พร้อมเยี่ยมเสริมพลังและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเฝ้าระวังฯ ด้วยชุมชนของตนเอง



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Website ► <http://foods.anamai.moph.go.th>

FanPage ► สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย